

## Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức”

---

### Phần 1: Khai mạc buổi lễ và Sơ kết Chương trình Đợt 1

Xin chào mừng quý vị Phụ huynh học sinh và khách mời từ HSBC và IDP đã có mặt tham gia buổi lễ trao giải trực tuyến của cuộc thi học bổng HSBC Premier & IDP đợt 1. Kính thưa quý vị, Khởi đầu từ khát vọng ươm mầm cho các tài năng trẻ chinh phục hoài bão vươn xa, trải nghiệm các nền giáo dục tân tiến toàn cầu, HSBC Premier kết hợp cùng IDP mang đến chương trình “Học bổng HSBC Premier & IDP - Chắp cánh ước mơ du học” với tổng trị giá giải thưởng lên đến 530.000.000 VND, dành cho tất cả học sinh THPT và sinh viên Cao đẳng, Đại học cả nước đang có dự định du học trong năm 2022 tại Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh Quốc và Ireland.

Tôi Võ Hà Mai Anh, thành viên ban tổ chức của buổi trao giải tối hôm nay, Tôi xin được bắt đầu chương trình và giới thiệu sơ lược về các nội dung sẽ được trình bày tại lễ trao giải trực tuyến mang tên “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức”. Trong buổi lễ hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ có “Khai mạc buổi lễ và sơ kết chương trình đợt 1”, phần 2 là “Công bố và trao giải thưởng cho thí sinh chiến thắng”, phần 3 là “Giao lưu cùng thí sinh tài năng”, phần 4 là “Hỗ trợ du học toàn diện từ HSBC Premier”, phần 5 là “Khởi động chương trình đợt 2 và chia sẻ bí quyết chinh phục học bổng” và cuối cùng là “Bế mạc buổi lễ”.

Hôm nay là cột mốc quan trọng, khép lại chặng thi đợt 1. Trước khi công bố tên và thứ hạng của các thí sinh đã xuất sắc đã thuyết phục được của ban giám khảo và giành được học bổng của chương trình với kế hoạch đạt được ước mơ du học của mình. Tôi xin được kính mời các đại diện đến từ Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ cảm nghĩ khi đã đồng hành cùng các thí sinh trải qua các vòng thi đầy thách thức!

Đầu tiên, xin được kính mời phần phát biểu của Ông. Pramothe Rajendran - Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân - Ngân Hàng HSBC.

Xin chào tất cả quý vị và các bạn học sinh, sinh viên và toàn thể các vị khách quý. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể cùng nhau đến với buổi lễ Vinh danh các tài năng và chinh phục học bổng HSBC Premier IDP chấp cánh ước mơ du học ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn ở Việt Nam và các bạn đang ở nước ngoài, trước hết tôi xin chia sẻ về mục đích của chương trình học bổng này. Là một ngân hàng quốc tế có mặt ở Việt Nam hơn 150 năm, chúng tôi rất quan tâm đến việc ươm mầm tri thức của thế hệ trẻ, chính vì thế chúng tôi mong muốn có thể hiện thực hoá ước mơ du học cho các bạn HS-SV trên cả nước, và chương trình học bổng này là nỗ lực hữu hình cho lời cam kết mở ra cơ hội toàn cầu, đặc biệt là thế hệ tiếp theo. Với sự có mặt trên 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể hỗ trợ khách hàng và con em khách hàng với các dịch vụ ngân hàng quốc tế cùng với rất nhiều chương trình cung cấp thông tin hỗ trợ du học. Chỉ với một tháng đầu tiên sau khi chương trình Học bổng diễn ra, chúng ta đã nhận được trên 220 hồ sơ, và 25 thí sinh nổi trội đã được chọn vào vòng chung kết, và hôm nay chúng ta đã chọn ra được 13 thí sinh xuất sắc nhất. Chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành chặng đua thứ 1 với 13 thí sinh đặc biệt được vinh danh ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn đối tác IDP Việt Nam đã đồng hành giúp đỡ, và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự và chúng tôi sẽ tiếp tục mở ra các cơ hội tuyệt vời ở các chặng đua tiếp theo. Chặng 2 của chương trình sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, xin cảm ơn tất cả và một lần nữa xin chúc mừng các tài năng của chúng ta. Vì hôm nay tôi có một cuộc họp nên xin phép rời đi sớm, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc buổi lễ diễn ra thật tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Xin cảm ơn phần chia sẻ từ ông Pramoth. Và tiếp theo, kính mời bà Hoàng Thị Thái Hà - Giám đốc kinh doanh, bộ phận du học IDP Education có đôi lời phát biểu và chính thức sơ kết cuộc thi đợt 1.

Cảm ơn Mai Anh, chào buổi chiều quý vị phụ huynh và học sinh, các vị khách mời từ HSBC, đại diện của ban tổ chức, các bạn học sinh và sinh viên đang sống và học tập tại Anh, Úc và một số nước khác. Thay mặt cho bộ phận du học của IDP, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ IDP và HSBC Premier đưa đến cho các bạn du học sinh VN cơ hội này. Cách đây hơn 20 tôi cũng là du học sinh ở Úc, tôi nhận thấy rằng việc học hỏi, hoà mình vào nền văn hoá, giáo dục của các nước đã phát triển như là Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Ireland là một cơ hội rất là tốt và nhìn lại chặng đường đã qua thì bản thân tôi cũng đã có sự thay đổi rất là nhiều,

cũng như đóng góp rất nhiều cho xã hội Việt Nam cũng như các công ty tôi đã làm việc qua. Chính vì như vậy khi mà đối tác của IDP là HSBC Premier chia sẻ mong muốn chấp cánh ước mơ cho các bạn du học sinh và các tài năng trẻ của Việt Nam. IDP rất là vui mừng và chúng tôi rất tâm đắc với dự án này.

Nếu như chúng ta nhìn lại IDP cùng với HSBC mang lại các cơ hội cho thí sinh cũng như các bạn trẻ Việt Nam thì chúng ta có thể thấy tâm huyết của họ cho dự án này, cụ thể tổng giải thưởng của dự án bằng tiền mặt là 530 triệu trong đó giải thưởng tiền mặt từ HSBC và các giải thưởng khác có giá trị từ các đối tác là ACET, IELTS là 2 bộ phận của IDP ở Việt Nam. Để tham dự giải thưởng này, các bạn đang học sinh của các trường phổ thông, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đều có thể tham gia. Chúng ta chỉ cần tham gia 3 vòng, vòng thứ 1 chúng ta đăng ký tham gia học bổng và đăng ký nộp hồ sơ du học để thể hiện là chúng ta đang chuẩn bị cho chặng đường du học của mình. Vòng thứ 2 các bạn thí sinh sẽ chia sẻ về kế hoạch để đạt được giấc mơ du học của chúng ta, kế hoạch đó có thể đạt được bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như bài viết, video hoặc bằng infographic. Và vòng cuối cùng là các bạn tham gia thuyết trình, chia sẻ cho BGK thấy kế hoạch của mình như thế nào, cũng như kế hoạch quản lý tài chính của chúng ta ra sao.

Chương trình sẽ có 2 đợt, đợt 1 sẽ dành cho các thí sinh đã nộp hồ sơ du học cho thị trường Úc hoặc New Zealand là học kỳ S1 năm 2022 và cho các thị trường Canada, Mỹ, Anh và Ireland cho mùa xuân 2022. Đối với đợt 1 chúng ta sẽ có 1 giải nhất với trị giá tiền mặt 50 triệu và voucher khoá học trực tuyến Skillset trị giá 3 triệu và bộ luyện thi độc quyền IELTS của IDP trị giá 1,5 triệu. Chúng ta có 2 giải nhì với giá trị tiền mặt là 25 triệu và voucher khoá học trực tuyến Skillset trị giá 2 triệu và bộ luyện thi độc quyền IELTS trị giá 1,5 triệu. Chúng ta có 4 giải 3 với giá trị tiền mặt là 10 triệu và voucher khoá học trực tuyến Skillset trị giá 1 triệu và bộ luyện thi độc quyền IELTS trị giá 1,5 triệu. Chúng ta có 6 giải khuyến khích với giá trị tiền mặt là 5 triệu và voucher khoá học trực tuyến Skillset trị giá 500 ngàn đồng. Vậy là tổng cộng chúng ta có 13 giải thưởng cho đợt 1 và tương tự như vậy cho đợt 2 chúng ta có số lượng giải thưởng gấp đôi, tất cả chúng ta đều thấy là có 26 giải thưởng. Đối với đợt 2, nhưng ông Pramoth đã chia sẻ, tất cả các bạn hãy mạnh dạn nộp đơn vào đợt 2, nếu các bạn đã có kế hoạch du học thị trường Úc và New Zealand cho kỳ học là S2 và S3 năm 2022, và kỳ học mùa thu năm 2022 cho thị trường Canada, Mỹ, Anh và Ireland. Tất cả giải thưởng này đều rất là giá trị, hi vọng là các bạn cảm

thấy đây là một kế hoạch rất là tốt của HSBC cũng như IDP sẽ giúp cho các bạn chấp cánh được ước mơ du học của chính mình. Bây giờ chúng ta nhìn lại các con số rất ấn tượng của đợt 1, chúng ta đã thấy hơn 1 tháng phát động chúng tôi đã nhận được 220 hồ sơ, các bạn thí sinh đều có hồ sơ đi du học các thị trường như là Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh và Ireland. Dựa vào tiêu chí đã của đợt 1 thì chúng tôi đã chọn được 57 bộ hồ sơ đạt chuẩn, và trong 57 hồ sơ đó có 34 bạn đạt tiêu chí của vòng sơ loại, và thông qua điểm chấm được qua vòng sơ loại, chúng tôi đã lựa chọn 25 bạn tham dự vòng chung kết. Đối với vòng chung kết, các bạn đã thực hiện phỏng vấn với BGK, và chúng tôi đã chọn lựa ra 13 thí sinh đạt giải thưởng bao gồm các giải từ khuyến khích cho đến giải 3, giải nhì và giải nhất. Và ngày hôm nay là buổi vinh danh và tiết lộ cho các bạn trong 13 bạn sẽ biết mình đạt được giải nào. Đó là phần tổng kết của đợt 1, xin cảm ơn.